

V/v: Báo cáo tình hình việc làm của
sinh viên đã tốt nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công tác khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được trường Đại học Giao thông vận tải triển khai thường xuyên nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát tỉ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp để có biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo cho phù hợp; đồng thời hình thành hệ thống thu thập thông tin phản hồi của người học, cựu sinh viên.

Căn cứ công văn số 2919/BGDĐT-GDDH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp. Nhà trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác khảo sát và kết quả khảo sát như sau:

Công tác triển khai khảo sát:

Năm 2016, Nhà trường đã ban hành quy định về việc khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (Ban hành kèm theo quyết định số 153B/QĐ-ĐHGTVT ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐH GTVT).

Nhằm nâng cao hiệu quả việc khảo sát, ngày 16 tháng 6 năm 2017 Nhà trường đã ra thông báo số 349/TB-ĐHGTVT về việc triển khai khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp, đối tượng khảo sát là các sinh viên tốt nghiệp tại trường ĐH GTVT từ năm 2012 trở lại đây. Hình thức thực hiện: Điều tra qua phần mềm theo địa chỉ: alumni.utc.edu.vn/

Thực hiện công văn số 2919/BGDĐT-GDDH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Nhà trường đã tiếp tục chỉ đạo việc khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp, trong đó nêu rõ đối tượng khảo sát gồm 02 khóa sinh viên tốt nghiệp gần nhất, tỷ lệ khảo sát có phản hồi phải đáp ứng yêu cầu của phụ lục 1 của công văn số 2919.

Việc khảo sát tiếp tục được thực hiện trên phiếu khảo sát online đặt tại website cựu sinh viên alumni.utc.edu.vn/. Ngoài ra Nhà trường đã bổ sung thêm các hình thức khảo sát khác qua gọi điện thoại, phiếu hỏi, email, phỏng vấn và giao lãnh đạo các khoa chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn, cố vấn học tập tiếp tục khảo sát song song với việc khảo sát trên phần mềm.

Kết quả khảo sát:

+ Tại Hà Nội

Các khóa 52,53 của các ngành học 4,5 năm và các khóa 53,54 của các ngành học 4 năm có tổng số sinh viên tốt nghiệp là 5026. Trong các sinh viên này Nhà trường đã tiến hành gửi thông tin khảo sát đến 4.123 sinh viên (đạt 82,03%) đảm bảo đại diện cho đầy đủ các ngành đào tạo, đảm bảo tính đại diện cho số sinh viên tốt nghiệp về vùng miền, giới tính, độ tuổi.

Trong số sinh viên được khảo sát có 3447 sinh viên phản hồi chiếm 68,53% số sinh viên tốt nghiệp, trong đó:

- Số sinh viên phản hồi online: 1272
- Số sinh viên trả lời qua điện thoại: 716
- Số sinh viên phản hồi qua email: 483
- Số sinh viên phản hồi qua phỏng vấn: 861
- Trả lời bằng các hình thức khác: 115

Số sinh viên phản hồi có việc làm là 3246, số sinh viên chưa có việc làm nhưng đang học cao học là 123, số sinh viên chưa có việc làm là 121. Như vậy số sinh viên có việc làm đạt 97,74% số sinh viên phản hồi.

+ Tại Phân hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh

Các khóa 52,53 của các ngành học 4,5 năm và các khóa 53,54 của các ngành học 4 năm có tổng số sinh viên tốt nghiệp là 1877. Trong các sinh viên này Nhà trường đã tiến hành gửi thông tin khảo sát đến tất cả 100% sinh viên, đảm bảo đại diện cho đầy đủ các ngành đào tạo, đảm bảo tính đại diện cho số sinh viên tốt nghiệp về vùng miền, giới tính, độ tuổi.

Trong số sinh viên được khảo sát có 957 sinh viên phản hồi chiếm 51% số sinh viên tốt nghiệp, trong đó số sinh viên có việc làm là 840, chiếm 88% số sinh viên phản hồi

Tổng hợp kết quả:

Tổng số sinh viên được khảo sát có phản hồi là 4404 trên 6000 chiếm 73,4%, trong đó số sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 4088 chiếm 92,83%

Chi tiết kết quả phản hồi theo từng ngành trong phụ lục 2, 3 đính kèm, tỷ lệ phản hồi của từng ngành đảm bảo tỷ lệ quy định trong phụ lục 1 công văn 2919.

Căn cứ vào kết quả khảo sát việc làm của sinh viên Nhà trường đã thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo năm 2018. Đồng thời lên kế hoạch đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm trong những năm tiếp theo.

Trong những năm tới Nhà trường tiếp tục công tác khảo sát việc làm của sinh viên, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống khảo sát online, tăng cường mối liên hệ giữa

Nhà trường, các đơn vị chức năng, các khoa chuyên môn và cố vấn học tập với cựu sinh viên hướng.

Trên đây là báo cáo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, kèm theo báo cáo là các phụ lục, minh chứng liên quan.

Trường Đại học Giao thông Vận tải xin trân trọng cảm ơn! *bcpt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT của Trường (để thông báo);
- Lưu HCTH, ĐTDH, CTCT&SV.

**K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương